

Số: /KH-UBND

Hợp Thành, ngày tháng 3 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn xã Hợp Thành

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 23/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (KCHT GTĐB); Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ hạ tầng giao thông đường bộ;

Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 18/3/2024 của UBND huyện về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Cao Lộc.

Nhằm tăng cường công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn, UBND xã Hợp Thành ban hành kế hoạch cụ thể như sau:

## I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

### 1. Mục đích

Nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang ATĐB (An toàn đường bộ); tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn xã về công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trật tự và văn minh, góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng nếp sống văn hóa ở nông thôn theo hướng bền, vững giàu đẹp, văn minh.

Chấn chỉnh và lập lại trật tự hành lang ATĐB đối với các tuyến đường (*quốc lộ, đường huyện, đường xã*) trên địa bàn; ngăn chặn tình trạng san lấp mặt bằng, lấn, chiếm đất của đường bộ để xây dựng công trình sai quy định, lấn, chiếm vỉa hè, lòng, lề đường làm nơi tập kết vật liệu, kinh doanh buôn bán hàng hóa; đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan và an toàn giao thông trên các tuyến đường, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ công trình đường bộ; ngăn chặn kịp thời và không để phát sinh các trường hợp vi phạm hành lang ATĐB.

Đảm bảo các tuyến đường được thông thoáng, tầm nhìn không bị che khuất, đặc biệt là tại các vị trí giao cắt, điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông và tạo điều kiện thuận lợi khi thực hiện cải tạo, mở rộng nâng cấp các tuyến đường.

Nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ hành lang ATĐB; nâng cao nhận thức của người dân về chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình giao thông, hành lang ATĐB, góp phần tích cực xây dựng và hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng.

## **2. Yêu cầu**

Xác định công tác quản lý hành lang ATĐB là một trong những nhiệm vụ quan trọng; chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về giải tỏa hành lang, lấn, chiếm lòng, lề đường, hè phố, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền để người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh nông thôn. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về vi phạm hành lang ATĐB. Đưa công tác quản lý hành lang ATĐB ngày càng đi vào nề nếp, ổn định.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, các cơ quan quản lý đường bộ trong phát hiện, tuyên truyền, xử lý vi phạm hành lang ATĐB theo Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc xử lý vi phạm, giải tỏa và quản lý theo quy định đối với diện tích đất hành lang sau giải tỏa không để tái phạm, lấn chiếm, có kế hoạch chi tiết, phân rõ trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân và tổ chức có liên quan. Quá trình giải tỏa phải thực hiện đầy đủ các bước theo quy định của pháp luật.

## **II. NỘI DUNG THỰC HIỆN**

### **1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ hành lang an toàn đường bộ**

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và sử dụng hành lang ATĐB đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã. Nội dung tuyên truyền chủ

yếu là các quy định của văn bản quy phạm pháp luật như: Luật Giao thông đường bộ; Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 và Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021; Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 35/2017/TTBGTVT ngày 09/10/2017, Thông tư số 13/2020/TTBGTVT ngày 29/6/2020 và Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của Nhân dân để tạo sự đồng tình, hưởng ứng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trật tự an toàn giao thông. Thực hiện các phương thức tuyên truyền đa dạng, dễ tiếp cận như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền lồng ghép với các sự kiện của địa phương, tuyên truyền trực tiếp đến người dân; thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, báo hình; phát tờ rơi tuyên truyền, xe tuyên truyền lưu động; thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ; đưa việc tuyên truyền không vi phạm hành lang ATĐB vào các quy ước về thực hiện nếp sống văn minh; tổ chức ký cam kết không vi phạm hành lang ATĐB cho các hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường.

## **2. Kiểm tra, rà soát, phát hiện các vi phạm hành lang an toàn đường bộ**

Lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm hành lang ATĐB trên địa bàn ngay từ ban đầu, phối hợp với cơ quan liên quan tiến hành xử lý theo quy định.

Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện các hành vi vi phạm hành lang ATĐB, kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương, cơ quan quản lý đường bộ, đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường để ngăn chặn và xử lý theo quy định.

## **3. Xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ**

Phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ tổ chức tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức chấm dứt hành vi vi phạm, tự động tháo dỡ, di dời công trình vi phạm ra khỏi phạm vi hành lang ATĐB, đồng thời cam kết không tái lần, chiếm hàng lang ATĐB.

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không nghiêm túc thực hiện thì xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật hoặc tùy theo mức độ nghiêm

trọng của hành vi vi phạm thực hiện các biện pháp cưỡng chế giải toả theo quy định. Trong quá trình thực hiện, phải có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý đường bộ triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của cơ quan có thẩm quyền.

#### **4. Quản lý hành lang an toàn đường bộ.**

Đối với phạm vi đất theo quy định thuộc hành lang ATĐB nhưng chưa được giải phóng mặt bằng thì quản lý nghiêm theo các quy định của luật đất đai và các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, không cấp phép xây dựng, không để xảy ra tình trạng xây dựng công trình kiến trúc trong phạm vi hành lang ATĐB.

### **III. PHẠM VI THỰC HIỆN**

1. Tuyến đường Quốc lộ 1, Quốc lộ 4B thuộc địa phận xã Hợp Thành;
2. Tuyến đường ĐH 24, ĐH 28 thuộc địa phận xã Hợp Thành;
3. Các tuyến đường xã trên địa bàn.

### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Để thực hiện có hiệu quả kế hoạch này, UBND xã phân công tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, ký cam kết, xử lý giải quyết và đề xuất phương hướng xử lý, giải quyết theo thẩm quyền gồm:

1. Ông Vương Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã: Tổ trưởng.
2. Bà Nguyễn Thuý Hằng, Công chức Địa chính - XD xã: Tổ phó.
3. Bà Dương Thị Huyền, Công chức Địa chính - XD xã: Tổ viên.
4. Bà Vũ Tuyết Lộc, Công chức Văn hoá - Xã hội xã: Tổ viên.
5. Ông Lục Trường Giang, Trưởng Công an xã: Tổ viên.
6. Ông, bà trưởng thôn, khối trưởng (hoặc phó), Công an viên, thôn đội trưởng: Tổ viên.

#### **2. Nhiệm vụ cụ thể:**

##### **2.1. Công chức Địa chính - Xây dựng (phụ trách giao thông)**

Tăng cường công tác quản lý hành lang ATĐB trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang ATĐB.

Thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ bao gồm cả việc bảo vệ hệ thống biển báo giao thông, cột mốc lộ giới, mốc giải phóng mặt bằng của đường bộ, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép hành lang ATĐB.

Phối hợp với các cơ quan quản lý đường bộ và đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ thống nhất các nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang đường bộ; tổ chức tuyên truyền, ký cam kết, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ kết cấu

hạ tầng giao thông đường bộ đến các tổ chức, cá nhân sống ven các trục đường giao thông Quốc lộ.

Đề xuất việc cưỡng chế, giải tỏa các trường hợp vi phạm không chấp hành, không tự giác tháo dỡ, di dời các công trình vi phạm; cương quyết giải tỏa ngăn chặn triệt để tình trạng tái lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn giao thông đường bộ.

Phối hợp với các đơn vị quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến Quốc lộ, đường huyện, đường xã thuộc địa bàn quản lý.

Tổ chức tuyên truyền (*hợp các hộ dân có công trình xây dựng vi phạm*) để thông báo Kế hoạch của huyện về giải tỏa vi phạm hành lang đường bộ, yêu cầu các hộ dân chấp hành tự giác tháo dỡ, di dời công trình vi phạm. Thông báo đến các cơ quan, đơn vị có cá nhân, hộ gia đình có công trình vi phạm, yêu cầu cơ quan, đơn vị phối hợp tuyên truyền để cá nhân, hộ gia đình tự giác tháo dỡ và đề nghị cơ quan xử lý theo quy định nếu không chấp hành. Phối hợp với các ngành liên quan thực hiện công tác giải tỏa, cưỡng chế các trường hợp vi phạm trên địa bàn xã.

Tiếp nhận và quản lý mốc lộ giới khi cơ quan quản lý đường bộ bàn giao. Thực hiện công tác phối hợp để bảo vệ hành lang đường bộ.

Tổ chức thi hành các Quyết định hành chính, cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Quyết định thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

## **2.2. Công chức Địa chính - Xây dựng (phụ trách đất đai)**

Quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng; Tổ chức rà soát, công khai quy hoạch sử dụng đất.

Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc xác định tính hợp pháp, nguồn gốc đất để làm căn cứ cho việc giải tỏa vi phạm hành lang an toàn đường bộ.

Tham mưu cho UBND xã thực hiện quản lý việc sử dụng đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ theo quy định của pháp luật; tham mưu cho UBND xã xử lý kịp thời các trường hợp lấn, chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang an toàn đường bộ.

## **2.3. Công an xã.**

Phối hợp với các ngành chức năng, UBND xã thực hiện công tác tuyên truyền, giải tỏa vi phạm hành lang đường bộ theo kế hoạch.

## **2.4. Công chức Văn hoá - Xã hội xã**

Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh và trang thông tin điện tử của xã về phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trọng tâm tuyên truyền các quy định về bảo vệ hành lang ATDB.

**2.5. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã**

Tổ chức tuyên truyền đến Đoàn viên, Hội viên về chủ trương của huyện, của xã về giải toả các trường hợp vi phạm hành lang đường bộ và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hành lang ATĐB. Vận động Đoàn viên, Hội viên tích cực tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các quy định về hành lang đường bộ.

**2.6. Chế độ thông tin báo cáo.**

Các đơn vị, tổ chức và các công chức được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, xử lý các vi phạm hành lang đường bộ về Ủy ban nhân dân xã theo quý, 6 tháng, năm đề nghị báo cáo trước ngày 13 của tháng cuối kỳ báo cáo (*Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc phản ảnh về UBND xã để tiếp tục chỉ đạo thực hiện*).

Trên đây là Kế hoạch Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn xã Hợp Thành./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
- TT Đảng uỷ xã, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các cán bộ, công chức liên quan;
- Công an xã;
- UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội xã;
- Trưởng các thôn, khối;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Vương Mạnh Hùng**